



ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ *๓๖๒๓*

กรมการพัฒนาชุมชน  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

*๖* พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด)  
อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๑๙/๘๔๓๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด แทน ผศ.พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากขอลาออก และจังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งรายชื่อ  
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาแทนคนเดิม คือ นายวิเชียร ไชยสอน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  
เพื่อให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ความ  
เห็นชอบก่อนประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแต่งตั้ง นั้น

กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้ว เห็นว่า นายวิเชียร ไชยสอน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
เหมาะสมกับตำแหน่ง จึงเห็นชอบให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้ง  
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๗๑  
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๙๘๗  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ women.yut1@outlook.com  
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง saraban@cdd.mail.go.th



## บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อแจ้งให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามอำนาจหน้าที่ตามข้อ (๘) ของคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ ๔๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ราย (๑ จังหวัด)

ที่/จังหวัด	ชื่อ - สกุล	ความเชี่ยวชาญ
๑. นครราชสีมา	นายวิเชียร ไชยสอน	ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

หมายเหตุ ๑. แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา แทน ผศ.พัชรินทร์ วิทยาเอนกนันท์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก

๒. มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

